



Ngày 29/07/2009 tại Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam đã diễn ra lễ ký hợp đồng gói thầu EX-10 giữa Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng NAMKWANG và Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam.

Tham dự buổi lễ về phía Hàn Quốc có ngài Im Hong Jea – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Ông Moon Jae Jeong – Phó trưởng đại diện quố EDCF, Kexim bank tại Hà Nội. Về phía Việt Nam có Ông Nguyễn Quang Dũng – Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ông Vũ Quý Hà – Phó TGD Công ty XNK và XD Việt Nam (VINACONEX), Ông Phạm Đức Hòa – Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty VIDIFI, Ông Đào Văn Chiên – Tổng giám đốc Tổng công ty VIDIFI cùng các phó tổng giám đốc và lãnh đạo các ban thuộc Tổng công ty.

Đ án đầu tư ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được chia làm 10 gói thầu xây lắp (từ EX-1 đến EX10) và 7 gói thầu phụ trợ (từ EX-11 đến EX-17). Công tác triển khai thực hiện dự án đã và đang được VIDIFI khôn trọng cùng các bên liên quan phối hợp thực hiện.

Gói thầu xây lắp EX-10 là một gói thầu thuộc dự án xây dựng đầu tư ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, được thực hiện bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc – KEXIM Bank và vốn đầu tư trong nước của Ngân hàng Phát triển Việt Nam – VDB.

Gói thầu xây lắp EX-10 được thực hiện cho thuê hạ tầng 12 nhà thầu Hàn Quốc và đã được ngân hàng KEXIM và Tổng công ty VIDIFI chấp thuận. Qua tổng hợp kết quả đánh giá về kỹ thuật và tài chính, nhà thầu Namkwang đã xếp hạng nhất. Kết quả đánh giá đã được Hội đồng quản trị VIDIFI phê duyệt tại Nghị quyết số 25/QĐ-HĐQT, ngày 13/07/2009 Tổng công ty

VIDIFI đã gửi thi chấp thuận nhà thầu Namkwang trúng thầu thi công gói thầu EX-10.

Gói thầu EX-10 từ lý trình km96+300 đến km105+400 (thuộc phạm vi công Hòa Nghĩa, Hội Thành, quận Đống Kinh – thuộc phạm vi công Trảng Cát, Nam Hội, Đông hội, quận Hội An, tp Hội Phòng); đây là gói thầu đầu tiên bắt đầu từ phía bên, do đó công việc gói thầu này có mặt cây còi dài và đặc biệt nên đòi hỏi yêu cầu nên rất khó xây dựng.

Phát biểu từ buổi họp, Ông Im Hong Jea khẳng định: Namkwang là nhà thầu có kinh nghiệm và có tiếng tăm Hàn Quốc, tôi tin rằng với kinh nghiệm, công nghệ mà Namkwang có hiện nay thì Namkwang sẽ hoàn thành tốt gói thầu EX-10. Lộ ký kết hợp đồng gói thầu xây lắp EX-10 công việc ô tô cao tốc Hà Nội – Hội Phòng từ thời điểm này là việc làm rất có ý nghĩa, đây là công trình xây dựng đường cao tốc tân tiến nhất, sẽ đóng góp thu nhập đáng kể cho ngân sách Việt Nam. Ông Im Hong Jea mong muốn nên đẩy nhanh tiến độ hợp tác giúp các công ty VIDIFI và VDB để Namkwang có thể hoàn thành tốt gói thầu xây lắp EX-10.

Đây là một số hình ảnh thi công ký kết:





